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Reykjavíkurborg lagði til 150 milljónir í markaðsátak til að kynna borgina „vegna Covid-19“. 
Óskað er eftir sundurliðun á hvernig þessu fjármagni var varið tæmandi talið.


